

Số **6572**/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng hoá miễn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi : Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1890/HQLA-NV ngày 9/12/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc trong việc giải quyết miễn thuế cho hàng hoá nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

1. Về việc nhập khẩu và sử dụng Danh mục hàng hoá miễn thuế :

Theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm có dự án “Nhà máy chế biến dầu ăn” thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Công ty đã thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế tại Cục Hải quan tỉnh Long An. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp nhập khẩu hàng hoá cho dự án Công ty đã uỷ thác cho Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đồng Tháp (Chi nhánh có con dấu riêng) trực tiếp ký hợp đồng nhập khẩu hàng hoá cho dự án và sử dụng Danh mục hàng hoá miễn thuế đã đăng ký với cơ quan Hải quan do Công ty đăng ký thì đề nghị Chi nhánh khi nhập khẩu ngoài hồ sơ hải quan theo quy định Chi nhánh Công ty phải xuất trình văn bản uỷ thác giữa Công ty và Chi nhánh. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm có trách nhiệm sử dụng hàng hoá do Chi nhánh nhập khẩu theo đúng mục đích miễn thuế đã được quy định, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho hàng hoá miễn thuế với cơ quan Hải quan và nộp thuế giá trị gia tăng cho hoạt động uỷ thác nhập khẩu hàng hoá cho cơ quan thuế theo đúng quy định. Trường hợp có nghi ngờ thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện kiểm tra tại dự án và xử lý theo quy định.

2. Về việc miễn thuế dầu cọ Olein tinh luyện dạng xá :

Về việc nhập khẩu dầu cọ Olein tinh luyện dạng xá khai báo là nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của các dự án ưu đãi đầu tư, hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị chức năng sẽ có hướng dẫn Cục Hải quan Long An sau khi có kết luận chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện. *Nhu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).